
Hverfisráð Grafarholts og Úlfarsárdals 
 
Ár 2017, mánudaginn 13. mars var haldinn 100. fundur hverfisráðs Grafarholts og Úlfarsárdals. 
Fundurinn var haldinn í Ingunnarskóla og hófst hann kl. 17.07. Viðstödd voru: Ragnar Karl 
Jóhannsson, Gunnar Kristinsson og Kristín Sigurey Sigurðardóttir. Einnig voru viðstödd: 
Kristinn Steinn Traustason, fulltrúi íbúasamtaka Úlfarsárdals og Sólveig Reynisdóttir 
framkvæmdastjóri þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts.  
Fundarritari var Trausti Jónsson. 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Fram fer kynning á starfsemi Ingunnarskóla. 
 

Guðlaug Erla Gunnarsdóttir, skólastjóri Ingunnarskóla, tekur sæti á fundinum undir 
þessum lið.  
 

- Kl. 17.11 tekur Óttarr Guðlaugsson sæti á fundinum. 
 

- Kl. 17.14 tekur John Denver sæti á fundinum. 
 

2. Fram fer kynning á Bogfimifélagi Reykjavíkur og hugmynd að skotsvæði félagsins í 
Leirdal. 
 
Snorri Hauksson, formaður Bogfimifélags Reykjavíkur og Guðmundur Örn Guðjónsson 
meðstjórnandi taka sæti á fundinum undir þessum lið. 
 

- Kl: 17.55 víkur Kristín Sigurey Sigurðardóttir af fundi. 
 
Hverfisráð leggur fram svohljóðandi bókun 
 

Hverfisráð Grafarholts og Úlfarsárdals tekur vel í kynningu Bogfimifélagsins og 
vísar henni til nánari útfærslu hjá íþrótta- og tómstundasviði og Bogfimifélaginu. 
Við teljum að það yrði jákvætt fyrir hverfið að auka við flóru íþróttastarfs í 
hverfinu. 

 
3. Fram fer kynning og umræða um hugmyndasöfnun verkefnisins Hverfið mitt 2017. 

 
4. Lagt fram til kynningar erindi umhverfis og skipulagssviðs, fegrunarviðurkenningar 

2017, dags. 3. mars 2017. 
 

5. Lagt fram erindi frá Óttarri Guðlaugssyni vegna mengunar Hellisheiðarvirkjunar í 
hverfinu. 
Frestað. 
 

6. Lagt fram erindi frá Gunnari Kristinssyni vegna vatnsverndarsvæði Heiðmerkur. 
Frestað.  

 
Fundi slitið kl. 18.46 

 
Ragnar Karl Jóhannsson 

Gunnar Kristinsson Óttarr Guðlaugsson 


